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CPF ม่ันใจผลงานปีน้ีเข้าเป้า	
หลังโค้งแรกโกยยอดขาย	1.2	แสนลบ.

-ระบุช่วงท่ีเหลือของปี	คาดราคาเน้ือสุกร	ดีข้ึน

	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	CPF	เปิดเผยว่า		

ผลกระทบจากราคาเนื้อสัตว์ที่ลดต�่าลงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศที่อยู่ในระดับที่แข็งตัวกว่าระยะเวลาเดียวกันที่ผ่านมา	ส่งผลให้

รายได้จากการขายไตรมาสที่	1	ปี	2561	ของบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	

จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	หรือ	ซีพีเอฟ	จ�านวน	120,516	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	1	จากระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	และมีก�าไร

สุทธิจ�านวน	3,049	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	23	อย่างไรก็ตาม	จากระดับ

ราคาเนื้อสุกรในประเทศเวียดนามและประเทศไทยที่ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่

เดือนเมษายน	ท�าให้มั่นใจผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

	 รายได้จากการขายของซีพีเอฟเกิดจากกิจการในต่างประเทศจ�านวน	

15	ประเทศคิดเป็นร้อยละ	66	รายได้จากกิจการในประเทศไทยคิดเป็น

ร้อยละ	29	และรายได้จาการส่งออกคิดเป็นร้อยละ	5	ของรายได้จากการ

ขายรวม	โดยรายได้จากการขายรวมจาก	3	ประเทศหลัก	คือ	ประเทศไทย	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	และประเทศเวียดนาม	คิดเป็นประมาณร้อยละ	

73

	 นายสุขสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์	ประธานคณะผู้บริหาร	ธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรม	และกรรมการผู้จัดการใหญ่	(ร่วม)	ซีพีเอฟ	กล่าวถึงปัจจัย

หลักที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของซีพีเอฟ	ว่า	ผลการด�าเนิน

งานของซีพีเอฟได้ร้บผลกระทบหลักจากราคาขายเนื้อสุกรที่ลดต�่าลง

ในประเทศเวียดนามและประเทศไทย	ที่เป็นผลจากภาวะผลผลิตล้น

ตลาด	โดยในประเทศเวียดนามราคาเนื้อสุกรเริ่มลดลงอยู่ในระดับต�่ากว่า

ต้นทุนการผลิตตั้งแต่ปลายปี	2559	มาจนถึงไตรมาสที่	1	ปีนี้	ส�าหรับ

ประเทศไทยราคาเนื้อสุกรเริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่	4	ปี	2560	ต่อ

เนื่องจนถึงไตรมาสที่	1	ซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาราคาเนื้อสุกรในทั้ง	

2	ประเทศเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเหนือต้นทุนการผลิต	คาดว่าราคาน่าจะดีขึ้น

ในไตรมาสที่	2,	3	และ	4	เป็นล�าดับ	ซึ่งจะส่งผลให้ผลการด�าเนินงานของ

บริษัทโดยภาพรวมดีขึ้นเป็นล�าดับ

	 “ความท้าทายของธุรกิจอาหารปัจจุบันนี้มีเพิ่มมากขึ้นจากพฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	และมีความต้องการที่

หลากหลายมากขึ้น	ความปลอดภัยของอาหารต้องมาคู่กับรสชาตที่ถูกใจ

เสมอซีพีเอฟมุ่งมั่นในการสรรสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารทั้งใน

รูปของอาหารพร้อมปรุง	อาหารพร้อมรับประทาน	อาหารว่าง	อาหาร

สุขภาพ	อาหารเพื่อผู้ป่วย	รวมถึงอาหารตามวัยของผู้บริโภค	นอกจากนั้น

งานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มีการด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง	เพื่อให้ได้มาซึ่งต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	และสิ่งส�าคัญ

อีกประการที่บริษัทด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	คือการใช้วัตถุดิบในการ

ผลิตที่มีคุณภาพเสมอ”	นายสุขวัฒน์	ด่านเสริมสุข	ประธานคณะผู้บริหาร	

ธุรกิจอาหาร	และกรรมการผู้จัดการใหญ่	(ร่วม)	กล่าวถึงปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จของธุรกิจอาหาร	พร้อมแจงมั่นใจโอกาสการเติบโตของธุรกิจยังมี

อยู่ในหลายประเทศ

	 ในวันที่	11	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา	ซีพีเอฟ	ได้รับการจัดอันดับเครดิต

องค์กรและหุ้นกู้ประจ�าปี	2561	ในระดับ	A+	โดยอันดับเครดิตองค์กร

และหุ้นกู้ของบริษัทยังคงสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้น�าในธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารของไทย	ตลอดจนการมีฐานการผลิตในหลาย

ประเทศ	การมีสินค้าและตลาดที่หลากหลาย	กลยุทธ์ที่เน้นผลิตภัณฑ์

อาหารพร้อมบริโภคที่มีตราสัญลักษณ์รวมทั้งความยืดหยุ่นทางการเงิน

จากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
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SUPER	ม่ันใจรายได้ปีน้ีโต	25%	จากปีก่อน	

คุยซื้อกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าอีก	1-2	ประเทศ	

ยันกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานย่ืนไฟล่ิง	ปลายพ.ค.-มิ.ย.	น้ี

BKD	คาดปีหน้าผลงานโตก้าวกระโดด	
รับอานิสงส์กลุ่มบีทีเอสเข้าถือหุ้น	-ธุรกิจน�้าประปาหนุน

	 นางนุชนารถ	รัตนสุวรรณชาติ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทบางกอกเดค-
คอน	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	บีเคดี	เปิดเผยว่า	ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจขอ
บริษัทในปีนี้ยังคงเติบโตอย่างเนื่อง	โดยผลประกอบการงวดไตรมาสแรก	
ปี2561		มีก�าไรสุทธิ	83.26		ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	9.7%	จากงวดเดียวกันของ
ปี	2560	ที่มีก�าไรสุทธิ	75.89	ล้านบาท	ขณะที่มีรายได้รวมอยู่ที่	337.18	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	20.63	ล้านบาทหรือ	6.5%	จากไตรมาสแรก	ปี	2560	ที่มีราย
ได้รวม	316.55	ล้านบาท	อย่างไรก็ตามประเมินว่าผลประกอบการทั้งปีน่าจะ
ขยายตัวต่อเนื่องตามเป้าหมายที่คาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณ	20%
นางนุชนารถ	กล่าวต่อว่า	ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้
ประมาณ	2,000	ล้านบาท	ซึ่งจะทยอยรับรู้ภายใน	2	ปี	ขณะที่บริษัทอยู่ใน
ระหว่างรอประมูลงานจากภาครับและเอกชนมูลค่าประมาณ	5,000	ล้านบาท		
ซึ่งคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้รับงานดังกล่าวประมาณ	20-30%		
	 กรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเดค-คอน	จ�ากัด(มหาชน)ประเมินว่า
ปีหน้า	ภาพรวมการเติบโตของบริษัทน่าจะเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ	เพราะ
นอกจากภาพรวมของธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายจะเติบโตแล้ว	บริษัทมีกลุ่ม
บีทีเอส	คือบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด(มหาชน)	เข้ามาเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจ	ซึ่งตามแผนจะต้องใส่เงินเพิ่มทุนในส่วนของหุ้นเฉพาะ

เจาะจง	(พี/พี)	ประมาณเดือนมิถุนายนนี้	
	 อย่างไรก็ตามหากกระบวนการใส่เงินเพิ่มทุนของกลุ่มบีทีเอสเรียบร้อย		
คาดว่ากลุ่มดังกล่าวจะเข้ามาเป็นพันธมิตรที่ช่วยต่อยอดธุรกิจรับเหมา
ตกแต่งภายในของบริษัทได้	เนื่องจากกลุ่มบีทีเอสมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริหารเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะโรงแรมใน
เครือบริษัท	ยูซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งบริษัทบีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	ถือหุ้นอยู่
ประมาณ	35%
	 นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้า
ถือหุ้นในบริษัทโกลด์	ชอร์ส	จ�ากัด	(GS)	ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินโครงการผลิตและ
จ�าหน่ายน�้าประปาในพื้นที่บางส่วนจ.ภูเก็ตและจ.พังงา	บางส่วน	ทั้งทางตรง
และทางอ้อมสัดส่วน	46%	ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาส	3	ปีนี้จะสามารถเริ่มจ่าย
น�้าในเชิงพาณิชย์ได้		
	 “ปีหน้าภาพรวมบีเคดีคงโตแบบมีนัยส�าคัญ	เพราะหวังว่าการได้บีทีเอ
สกรุ๊ป	เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นจะช่วยหนุนธุรกิจของบีเคดี	และการลงทุนในธุรกิจ
น�้าประปา	ปีหน้าคงจะเห็นภาพที่ชัดเจน	ซึ่งจะท�าให้บีเคดีเติบโตแบบยั่งยืน
ได้”นางนุชนารถ	กล่าวในที่สุด

	 นายจอมทรัพย์	โลจายะ	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	ซุปเปอร์	
เอนเนอร์ยี	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SUPER	เปิดเผยว่า	ผลประกอบ
การของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส	1/2561	สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561	มี
รายได้รวมเท่ากับ	1,409.96	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนทีมีรายได้	
1406,96	ล้านบาท	ขณะที่	มีก�าไรสุทธิ	494.29	ล้านบาท	ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่ท�าได้	563.03	ล้านบาท	
	 ปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดความแตกต่างของก�าไร	เนื่องจากบริษัทมีการช�าระ
หนี้เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่	ดังนั้นก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ปรากฏในงบการเงินจึงมีมูลค่า	20.10	ล้านบาท	ในขณะที่ปีก่อนมีจ�านวน	83.12	
ล้านบาท	อย่างไรก็ตามผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการช�าระหนี้
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในไตรมาสถัดไปหลังจาก
ที่บริษัทฯสามารถบริหารจัดการได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงคาดว่าแนวโน้มผล
ประกอบการจะเติบโตในทิศทางที่ดีและผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนไม่ต้องกังวล
	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีก�าลังการผลิตอยู่ที่	760	เมกะวัตต์	ที่จะทยอยเดินเครื่อง
ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	โดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะก�าลังการผลิต	9.9		
เมกะวัตต์	ที่จังหวัดสระแก้ว	ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของทุน	
(EIRR)	อยู่ที่	18-20	%	,	โครงการโซลาร์ฟาร์ม	ส�าหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร	
เฟส2	ก�าลังการผลิต	28	เมกะวัตต์	นอกจากนี้โครงการโซลาร์ราชการและ
สหกรณ์,การซื้อขายไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ	

SPP	Hybrid	Firm	จ�านวน	32	เมกะวัตต์	การขายไฟฟ้าโดยตรงให้กับลูกค้าใน
ลักษณะ	Private	PPA	จะเริ่มด�าเนินการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในช่วงครึ่งหลังปี	2561
	 ส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศ	นอกเหนือจากการลงทุนพลังงานลมใน
ประเทศเวียดนาม	ขนาดก�าลังการผลิต	700	เมกะวัตต์	ที่	SUPER	ถือหุ้น	51%		
จะทยอยก่อสร้างเฟสแรกในไตรมาส	4/2561	บริษัทฯ	ยังอยู่ระหว่างการพูดคุย
การลงทุนในอีก	1-2	ประเทศ	เพื่อเข้าซื้อกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
เพิ่มเติม	แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสโดยจะเน้นลงทุนประเภทโรงไฟฟ้า
พลังงานลม	พลังงานแสงอาทิตย์	เพราะการลงทุนในต่างประเทศเป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่าให้อัตราผลตอบแทนที่สูงเฉลี่ยอยู่ที่	15-20%		และยังเป็นการผลักดัน
ให้บริษัทฯ	ก้าวสู่ความเป็นผู้น�าธุรกิจพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียภายในปี	
2563	ตามเป้าหมายอีกด้วย	
	 “	ผมขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและทีมงาน	SUPER	
เดินตามแผนงานต่างๆ	การเข้าซื้อหุ้นที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันในการก้าวไปสู่
ความมุ่งมั่นความส�าเร็จ	เพื่อท�าให้	SUPER		เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนใน
อนาคต	กองทุนโครงสร้างพื้นฐานก็น่าจะเป็นไปตามแผนคือยื่นไฟลิ่งต่อส�านัก
งานก.ล.ต.	ได้ปลายเดือนพค.-มิย.	นี้และเข้าซื้อขายภายในปีนี้		รวมถึงรายได้ปีนี้
เช่นกันที่จะเติบโต	25%	จากปีก่อน	5,800	ล้านบาท	ขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	
(PPA)	คาดว่าจะอยู่ที่	1,000	เมกะวัตต์	จากปัจจุบันที่มีก�าลังการผลิตอยู่ที่	760	
เมกะวัตต์”	นายจอมทรัพย์	กล่าวในที่สุด
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CHOW	ต้ังบ.ย่อยทางอ้อมในญ่ีปุ่น

รองรับแผนลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

SGP	เทรดพาร์ใหม่	0.50	บ.
วันแรก	17	พ.ค.	2561	น้ี	ม่ันใจนลท.ตอบรับดี

	 นายศุภชัย	วีรบวรพงศ์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สยามแก๊ส	แอนด์	

ปิโตรเคมีคัลส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SGP	เปิดเผยว่า	ภายหลังจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561	ที่ผ่านมา	ได้มีมติเห็น

ชอบเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	(พาร์)	จากเดิมหุ้นละ	1	บาท	เป็นหุ้น

ละ	0.50	บาท	ล่าสุดเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2561	ที่ผ่านมา	บริษัทฯได้

ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เรียบร้อยแล้ว	ทั้งนี้

หุ้นของบริษัทฯจะเริ่มซื้อขายด้วยพาร์	ใหม่ในวันที่	17	พฤษภาคม	2561	นี้

	 “มั่นใจว่าภายหลังการแตกพาร์ในครั้งนี้	จะท�าให้หุ้น	SGP	มีสภาพ

คล่องหมุนเวียนมากขึ้น	สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนสถาบัน

และนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดี	มีการ

จ่ายเงินปันผลสม�่าเสมอ	และมีสภาพคล่องสูง”	นายศุภชัยกล่าว

	 ส่วนแนวโน้มผลการด�าเนินงานในปี	2561	บริษัทฯคาดว่ายอดขาย	

LPG	จะเติบโตไม่ต�่ากว่า	10%	หรือประมาณ	3.5	ล้านตัน	เทียบปีที่ผ่านมี

ยอดขายกว่า	3.2	ล้านตัน	ขณะที่รายได้ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ	60,000	

ล้านบาท	คาดว่าปีนี้ยอดขายจะท�าสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง	จากความ

ต้องการใช้ก๊าซ	LPG	ในประเทศแถบเอเชียตะวันตก	ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	รวมถึงตลาดจีนที่ความต้องการใช้ก๊าซ	LPG	เติบโตอย่างต่อเนื่อง	

รวมถึงคาดว่ายอดขาย	LPGในประเทศมาเลเซีย	ในช่วงปลายปีจะเพิ่มขึ้น

ภายหลังจากการก่อสร้างคลัง	และโรงบรรจุก๊าซ	LPG	ในประเทศมาเลเซีย	

ฝั่งตะวันตก	แล้วเสร็จ

	 ส�าหรับในปี	2561	นี้	บริษัทฯได้ตั้งงบลงทุนในปีนี้ไว้ที่	2,000	ล้าน

บาท	ส�าหรับขยายธุรกิจ	ซึ่งบริษัทฯ	ยังคงมองหาลู่ทางการลงทุนใหม่ๆ

ต่อเนื่อง	เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับธุรกิจ	ทั้งในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า

หรือธุรกิจ	LNG	เพื่อก้าวสู่ผู้น�าด้านพลังงานครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย	

ภายในปี	2565

	 นายอนาวิล	จิรธรรมศิริ	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เชาว์	

สตีล	อินดัสทรี้	จ�ากัด	(มหาชน)	CHOW	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	การจัดตั้ง

บริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม	และการเลิกกิจการของ

บริษัทย่อยทางอ้อม	(บริษัท	โอเวอร์ซี	กรีน	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด)	โดยมีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

	 การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม

	 ชื่อบริษัทย่อยทางอ้อม	:	Sun	Solar	GK	(“Sun	Solar”)

	 วัตถุประสงค์การลงทุน	:	เพื่อรองรับการลงทุนโครงการพลังงาน

แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

	 ทุนจดทะเบียนเบื้องต้น	:	10,000	เยนญี่ปุ่น	หรือโดยประมาณ	

2,900	บาท	(อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน	เท่ากับ	0.29	บาทต่อเยนญี่ปุ่น)

	 สัดส่วนการถือหุ้น	:	บริษัท	พรีเมียร์	โซลูชั่น	เจแปน	จ�ากัด	

(“PSJP”)	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียน	(บริษัทฯ	ถือ

หุ้นทางอ้อมใน	PSJP	ในสัดส่วนร้อยละ	87.36	ของทุนจดทะเบียนโดยถือ

ผ่าน	บริษัท	เชาว์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	“CEPL”	)

	 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้ง	:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	

	 นอกจากนี้มีการการเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม	(บริษัท	

โอเวอร์ซี	กรีน	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด)	ในวันที่	4	พฤษภาคม	2561	บริษัท	

โอเวอร์ซี	กรีน	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	87.36	ผ่าน

บริษัท	เชาว์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ยื่นค�าขอจดทะเบียนเลิก

บริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	โดยในขั้นตอนต่อไป

จะอยู่ในกระบวนการเลิกและการช�าระบัญชีตามกฎหมาย

	 ทั้งนี้	การเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว	ไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ดาเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด
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ADVANC	ม่ันใจรายได้ปีน้ีโตตามเป้า	7-8% 

วางงบลงทุน	2.85	-	3.15	หม่ืนลบ.	

,ศึกษาประมูลคล่ืน	1,800	MHz	แย้มงบ	Q2/61	โตต่อเน่ือง

INTUCH	คาดรายได้ปี61	ทรงตัว 

เหตุรายได้ธุรกิจดาวเทียมทรุด	เตรียมงบ	200	ลบ.	

ลงทุน	Ventures	Capital	เพ่ิม	3-4	บริษัท	

	 นางสาวทมยันตี	คงพูลศิลป์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส	

บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)	INTUCH	เปิดเผยว่า	บริษัท

คาดรายได้ปี	2561	ทรงตัวจากปี	2560	ที่มีรายได้	2.25	หมื่นล้าน

บาท	เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมของ	บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	THCOM	มีก�าไรลดลง	หลังสิ้นสุดสัญญาของลูกค้ารายใหญ่	โดย

ใน	Q1/61	THCOM	มีก�าไรสุทธิ	1,863.92	ล้านบาท	แต่หากไม่รวมก�าไร

พิเศษการขายหุ้น	CSL	ออก	THCOM	จะมีผลขาดทุนสุทธิที่	28	ล้าน

บาท	

	 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีก�าไรพิเศษจากการขายหุ้น	บริษัทซีเอส	

ล็อกซอินโฟ	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CSL	เข้ามาสนับสนุน	ขณะเดียวกัน	

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ADVANC	

ยังคงมีรายได้เติบโตโดดเด่น	เนื่องจากแรงหนุนการขยายตัวของธุรกิจ

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ	และธุรกิจบรอดแบนด์	ที่ปรับตัวดีขึ้น	อีกทั้ง

ยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี

	 ส�าหรับในปี	2561	บริษัทเตรียมงบลงทุน	200	ล้านบาท	เพื่อที่

จะเข้าลงทุนในรูปแบบเวนเจอร์แคปปิตอล	(Ventures	Capital	)	ใน

ช่วง	Q2-Q4/61	ในธุรกิจประเภทเทเลคอม	มีเดีย	และเทคโนโลยี	โดย

มีนโยบายที่จะเข้าไปถือหุ้นในแต่ละบริษัทไม่เกิน	30%	ส่วนการลงทุน

ใน	Start	up	13	บริษัท	ขณะนี้ได้ขายไปแล้ว	2	บริษัท	โดยได้รับผล

ตอบแทนจากการลงทุน	(IRR)	อยู่ที่	25%	-	30%	ต่อปี	โดยปัจจุบันมี

ธุรกิจ	Ventures	Capital	แล้ว	11	บริษัท	

	 นอกจากนี้บริษัทจะผลักดันให้	บริษัท	วงใน	มีเดีย	จ�ากัด	

(WONGNAI)	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	

ภายในปี	2562	

	 นายศิรภพ	ปภัทธนนันท์	นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท	แอดวานซ์	

อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	ADVANC	เปิดเผยว่า	คาดผลประกอบ

การในช่วง	Q2/2561	มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง	เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน	เนื่องจากแรงหนุนการขยายตัวของธุรกิจเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือ	และธุรกิจบรอดแบนด์	ที่ปรับตัวดีขึ้น	โดยปัจจุบันธุรกิจ

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีจ�านวนสมาชิกอยู่ที่	40.1	ล้านหมายเลข	ซึ่งมี

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย	(ARPU)	อยู่ที่	257	บาท/บิล/เบอร์/เดือน	และ

ธุรกิจบรอดแบนด์มีลูกค้า	5.72	แสนราย	โดยยังคงเป้ารายได้ปีนี้เติบโต	

7-8%	

	 ทั้งนี้ในปี	2561	บริษัทได้วางงบประมาณในการลงทุนอยุ่ที่	3.5	–	3.8	

หมื่นล้านบาท	โดยช่วงที่ผ่านมาใช้ไปแล้วกว่า	6.5	พันล้านบาท	และเหลือ

งบประมาณในช่วงที่เหลือของปีอีก	2.85	–	3.15	หมื่นล้านบาท	ซึ่งจะใช้

ในการรองรับการขยายโครงข่าย	4G	และบรอดแบนด์

	 นอกจากนี้ในการเข้าประมูลคลื่นความถี่	1800	MHZ	ที่	คณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ	(กสทช.)	จะเปิดประมูลในเดือน	สิงหาคมนี้	ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่าง

การศึกษาว่าจะเข้าร่วมประมูลหรือไม่	เนื่องจากตอนนี้บริษัทได้มีใบ

อนุญาตคลื่นความถี่ที่พร้อมให้บริการ	55	MHZ	อยู่ในมือ

	 อีกทั้งยังต้องดูปัจจัยในด้านความต้องการของตลาด	เงินลงทุนที่ใช้

ในกรประมูลในการพัฒนาโครงข่าย	และความจ�าเป็นทางด้านเทคโนโลยี	

ซึ่งปัจจุบันบริษัททมีคลื่นความถี่เพียงพอต่อการพัฒนา	5G	อยู่แล้ว

	 ส่วนการเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ	บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CSL	ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมตั้งโต๊ะ	Tender	Offer	

โดยมีราคาเสนอวื้อหุ้นอยุ่ที่	7.8	บาทต่อหุ้น	ซึ่งเดิมทีมีสัดส่วนของผู้ถือ

เดิมอยุ่ที่	81.47%	คาดว่าจะมีกระบวนการแล้วเสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม	นี้	
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ก.ล.ต.	เผยพระราชก�าหนดการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	พ.ศ.	2561	มีผลต้ังแต่	14	พ.ค.61

	 ก.ล.ต.	เปิดเผยพระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	พ.ศ.	

2561	มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2561	ครอบคลุมการก�ากับ

ดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ดิจิทัล	โดย	ก.ล.ต.	จะเปิดรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์ในรายละเอียด

กับทุกภาคส่วนภายในสัปดาห์นี้

	 นายรพี	สุจริตกุล	เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	เปิดเผยว่า	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	พ.ศ.	

2561	พระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	พ.ศ.	2561	มีผลใช้

บังคับแล้ว	ทั้งนี้	กฎหมายดังกล่าวออกมาเพื่อก�ากับดูแลการระดมทุนผ่าน

การเสนอขายโทเคนดิจิทัล	รวมทั้งการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง	ๆ	

ได้แก่	ศูนย์ซื้อขาย	นายหน้า	และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล	เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

มิให้ถูกหลอกลวงจากผู้ไม่สุจริต	ป้องกันการฟอกเงินและการน�าสินทรัพย์

ดิจิทัลไปใช้ท�าธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย	รวมทั้งสร้างความชัดเจนในการก�ากับ

ดูแล	เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องมือนี้โดยสุจริตสามารถท�าได้

	 พระราชก�าหนดฯ	ได้ก�าหนดนิยามของสินทรัพย์ดิจิทัล	ประกอบด้วย	

คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล	ซึ่งจะหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนดด้วย	

	 ในด้านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน	จะท�าได้

เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด	ซึ่งต้องได้รับ

อนุญาตและต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและ

ร่างหนังสือชี้ชวนต่อ	ก.ล.ต.	โดยเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขาย

โทเคนดิจิทัล	(ICO	portal)	ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	ก.ล.ต.		

นอกจากนี้	ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่จัดท�าและส่งรายงานเกี่ยวกับ

ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน	และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ

ประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล	หรือต่อการตัดสินใจลงทุน	เพื่อให้มีการเปิด

เผยข้อมูลต่อประชาชนและผู้ลงทุน	

	 ในด้านการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	ผู้ที่ประสงค์จะประกอบ

ธุรกิจข้างต้นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	และมี

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่	ก.ล.ต.	ก�าหนด	อาทิ	มีแหล่งเงินทุนเพียงพอ	มีความ

ปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงจากโจรกรรม	มีการรู้จักและตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงของลูกค้า	มีมาตรการป้องกันการฟอกเงิน	ส�าหรับผู้ที่ประกอบ

ธุรกิจเหล่านี้อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชก�าหนดนี้มีผลใช้บังคับ	ต้องยื่นขอ

อนุญาตภายใน	90	วัน	คือภายในวันที่	14	สิงหาคม	2561	โดยท�าธุรกิจต่อไป

ได้จนกว่าจะมีค�าสั่งไม่อนุญาต

	 อย่างไรก็ดี	เพื่อป้องกันการน�าคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน

มาใช้ในธุรกรรม	ผู้ประกอบธุรกิจที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลและให้คริปโทเค

อร์เรนซีเป็นการตอบแทน	หรือรับคริปโทเคอร์เรนซีจากลูกค้า	จะรับได้เฉ

พาะคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้จากการซื้อขาย	แลกเปลี่ยน	หรือฝาก	ไว้กับผู้

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ก�าหนดในกฎหมายนี้เท่านั้น	และผู้

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	สามารถยกเว้นการออกและเสนอขาย	หรือ

การเป็นตัวกลางในบางลักษณะจากการก�ากับดูแลได้

	 ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย	หากพบการกระท�าอันไม่เป็นธรรมใน

การซื้อขายแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	จะเอาผิดได้เทียบเคียง

กับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เช่น	การบอกกล่าว	เผยแพร่	หรือเปิดเผย

ข้อความที่เป็นเท็จท�าให้ส�าคัญผิด	การใช้ข้อมูลภายใน	การซื้อขายตัดหน้า

ลูกค้า	การสร้างราคาให้ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด	เป็นต้น		รวมถึงมี

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับ

อนุญาต	

	 ขณะนี้	ก.ล.ต.	อยู่ระหว่างร่างประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	

เพื่อการก�ากับดูแลที่ครอบคลุมธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลให้ชัดเจนและน�า

ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก

ทุกภาคส่วนภายในสัปดาห์นี้

	 ทั้งนี้	การลงทุนโทเคนดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีในต่างประเทศจะไม่ได้

รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้	

	 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพระราชก�าหนดฯ	เพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์	ก.ล.ต.	http://www.sec.or.th/digitalasset	หรือ	Facebook	Page	

ของ	ก.ล.ต.
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 บลจ.กสิกรไทย	เปิดขายกองทุนตราสารหน้ี	6	เดือน	
ประเภทความเส่ียงสูงและซับซ้อนเสนอนักลงทุนสถาบัน

และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	IPO	16-21	พ.ค.	น้ี

	 บลจ.กสิกรไทย	ส่งกองทุนเปิดเค	ตราสารหนี้พิเศษ	6MA	ห้ามขาย

ผู้ลงทุนรายย่อย	(KSF6MA-UI)	เพื่อเสนอเป็นทางเลือกส�าหรับนักลงทุน

สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	ชูโอกาสรับผลตอบแทน	3.10%	ต่อปี	เน้น

ลงทุนในตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิต	(Unrated)	เปิดเสนอ

ขายครั้งแรก	16-21	พฤษภาคม	2561	ลงทุนขั้นต�่า	1	ล้านบาท

	 นายชัชชัย	สฤษดิ์อภิรักษ์	Chief	Investment	Officer	(รองกรรมการ

ผู้จัดการ	สายงานจัดการลงทุน)	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกร

ไทย	จ�ากัด	(บลจ.	กสิกรไทย)	เปิดเผยว่า	ในระหว่างวันที่	16-21	พฤษภาคม	

2561	บลจ.กสิกรไทยจะเสนอขายกองทุนเปิดเค	ตราสารหนี้พิเศษ	6MA	ห้าม

ขายผู้ลงทุนรายย่อย	(KSF6MA-UI)	ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนคาดว่าจะได้รับที่	3.10%	ต่อปี	โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งใน

และต่างประเทศ	ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่สามารถลงทุนได้	(Non-

Investment	Grade)	หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Unrated)	

โดยไม่จ�ากัดอัตราส่วน	และมีอายุโครงการประมาณ	6	เดือน	เพื่อเสนอเป็น

ทางเลือกส�าหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ	เพื่อเพิ่มโอกาส

รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�านวน	

	 โดยเบื้องต้นกองทุน	KSF6MA-UI	จะเน้นการลงทุนในตั๋วแลกเงินบริษัท	

เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด,	ตั๋วแลกเงินบริษัท	เพอร์เฟค	คอมพาเนียน	กรุ๊ป	

จ�ากัด,	ตั๋วแลกเงินบริษัท	บุญถาวรเซรามิค	จ�ากัด,	ตั๋วแลกเงินบริษัท	รอแยล

แคน	อินดัสทรีส์	จ�ากัด	ซึ่งทั้งหมดเป็นตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ	(Unrated)	โดยเงินลงทุนส่วนน้อยจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง	หรือ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ทั้งนี้	บลจ.กสิกรไทยจะรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนเมื่อครบอายุกองทุนประมาณ	6	เดือน	และผู้ลงทุนต้องลงทุนด้วยเงิน

ขั้นต�่า	1,000,000	บาท

	 นายชัชชัยกล่าวต่อไปว่า	นอกเหนือจากกองทุน	KSF6MA-UI	ดังกล่าว

แล้ว	เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุนในระยะเวลา	6	

เดือน	–	1	ปี	ในระหว่างวันที่	15-21	พฤษภาคม	2561	บลจ.กสิกรไทยยัง

เปิดเสนอขายกองทุนใหม่	ได้แก่	กองทุนเปิดเค	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	6	

เดือน	EZ	(KFF6MEZ)	ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่า

จะได้รับที่	1.20%	ต่อปี	และกองทุนเปิดเค	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	1	ปี	EJ	

(KFF1YEJ)	ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่	

1.50%	ต่อปี		โดยทั้ง	2	กองทุนเบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก		Al	

Khaliji	Commercial	Bank,	เงินฝาก	Commercial	Bank	of	Qatar	และ

บัตรเงินฝาก		Qatar	National	Bank,	ประเทศกาตาร์	นอกจากนี้ยังลงทุน

ในเงินฝาก	Bank	of	China	และเงินฝาก	Agricultural	Bank	of	China,	

ประเทศจีน	รวมถึงเงินฝาก	Abu	Dhabi	Commercial	Bank,	ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์	ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก

เปลี่ยนทั้งจ�านวน	และผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต�่าเพียง	500	บาท

	 ทั้งนี้	บลจ.กสิกรไทย	ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้

ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีก�าหนดอายุโครงการ	(Fixed	

Term	Fund)	ของบลจ.กสิกรไทย	ซึ่งเมื่อกองทุนครบก�าหนดอายุโครงการ	

บริษัทจัดการจะน�าเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุน

เลือกได้กองทุนใดกองทุนหนึ่งใน	3	กองทุน	คือ	กองทุนเปิดเค	ตลาดเงิน	

(K-MONEY)	กองทุนเปิดเค	ตราสารรัฐระยะสั้น	(K-TREASURY)	หรือกอง

ทุนเปิดเค	ตราสารหนี้ระยะสั้น	(K-SF)	ของบลจ.กสิกรไทย	

	 ผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุน	KSF6MA-UI	สามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่บลจ.กสิกรไทย,	ฝ่ายธุรกิจ

บริการไพรเวทแบงค์	ธนาคารกสิกรไทย,	ฝ่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้า

บุคคลพิเศษ	ธนาคารกสิกรไทย	หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่นๆ	

ส่วนผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุน	KFF6MEZ	และกองทุน	KFF1YEJ	สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคาร

กสิกรไทยทุกสาขา	หรือสอบถาม	KAsset	Contact	Center		0	2673	3888
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บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	รุก	พร้อมปล่อย	“ไมโครมาร์จิน”			

ให้วงเงินพอร์ตถึง	5	แสนบาท	

ต้ังเป้ายอดปล่อย	500	-1,000	ลบ.ภายในปีน้ี

	 เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	พร้อมปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ไมโครมาร์จิน	รุกกลุ่มนักลงทุนรายย่อย	ให้วงเงินพอร์ตถึง	5	แสน

บาท	เพิ่มตัวช่วยในการลงทุนให้กับผู้มองการณ์ไกลที่มีก�าลังซื้อน้อย	แต่ต้องการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี	พร้อมปล่อยไม่โครมาร์จินด้วยดอกเบี้ย

พิเศษโดนใจช่วงเปิดตัวบริการใหม่นี้			

	 นายธนัท	วงษ์ชูแก้ว	กรรมการผู้จัดการ	สายงานธุรกิจออนไลน์	บมจ.หลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	กล่าวว่า	บริษัทฯ	เปิดตัว

บริการไมโครมาร์จินแล้ววันนี้	โดยปล่อยดอกเบี้ยพิเศษเพียง	5.5%	ต่อปี	ให้กับนักลงทุนที่มีประวัติทางการเงินดี	มีรายได้ประจ�าตั้งแต่	2	หมื่น

บาทขึ้นไป	สามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้เลยทันที	พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ	อนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง	5	แสนบาท	หากสมัครขอ

ใช้บริการตั้งแต่วันนี้	จนถึง	31	ก.ค.	2561	โดยปัจจุบันเมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	ที่มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็น

ธนาคารเมย์แบงก์ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ	1	ของมาเลเซีย	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น	โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ	มีการปล่อยสินเชื่อมาร์จินอยู่ราว	12,500	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน	2,500	ล้านบาท	คิดเป็นเพิ่มขึ้น	25%	

เนื่องจากภาวะการลงทุนที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นและสินเชื่อมาร์จินมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นเช่นกัน	ไมโครมาร์จินเริ่มเปิดบริการแล้ว	และในช่วงโปรโม

ชั่นรับดอกเบี้ยพิเศษ	5.5%	ต่อปี	หลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยที่	6%	และฟรีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต�่าส�าหรับลูกค้าที่รับเอกสารผ่านช่องทางอิเล็ค

ทรอนิคส์

	 “ธุรกิจหลักของเราจะเน้นดูแลลูกค้าบุคคล	โดยเรามีบัญชีลูกค้าบุคคล	ณ	สิ้นเมษายน	2561	ราว	2	แสนบัญชี	หรือประมาณ	10%	ของ

จ�านวนลูกค้าบุคคลรายย่อยของอุตสาหกรรม	ผมจึงเชื่อมั่นว่าไมโครมาร์จินจะเป็นตัวช่วยนักลงทุนรายย่อยที่มีวงเงินจ�ากัดแต่ขาดอ�านาจซื้อในหุ้น

พื้นฐานดี	รู้จักเลือกโอกาสทางการลงทุน	และจะช่วยกระตุ้นให้การลงทุนในช่วงกลางปีมีความคึกคัก	โดยตั้งเป้าหมายว่าบริษัทฯ	จะสามารถปล่อย

สินเชื่อไมโครมาร์จินได้ราว	500	-1,000	ล้านบาท	ภายในปีนี้”	นายธนัท	กล่าวทิ้งท้าย		
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	 ในวันที่	13	พฤษภาคม	2561	ที่ผ่านมา	ได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ

สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งครอบคลุมเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรกส�าหรับประวัติศาสตร์ไทย	

และไทยยังถือเป็นประเทศแรกที่มีการออกกฎหมายในลักษณะเฉพาะเจาะจง

อีกด้วย	โดยกฏหมายดังกล่าว	มีสองฉบับด้วยกัน	ได้แก่	พระราชก�าหนดการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	พ.ศ.	2561	และพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	17)	พ.ศ.	2561	เพื่อดูแลประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง	

และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	เป็นต้นไป	ทั้งนี้	ศูนย์วิจัยกสิกร

ไทยได้สรุปประเด็นที่น่าสนใจ	ดังนี้

	 ประเทศไทยกับการเป็นประเทศแรกที่สร้างความชัดเจนทางกฎหมายให้

กับสินทรัพย์ดิจิทัล

	 ที่ผ่านมา	ในกรณีของประเทศอื่นๆ	จะเน้นการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ธุรกิจ

หลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้กับกรณีของสินทรัพย์ดิจิทัล	อาทิ	อาทิ	

สหรัฐฯ	และสวิสเซอร์แลนด์	เพียงแต่ให้ความชัดเจนกับตลาดว่ากฎดังกล่าว

จะมีผลกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นไร	แต่ส�าหรับทางการไทยนั้น	เลือกที่

จะสร้างความชัดเจน	ด้วยการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะ	และจ�าแนกชนิด

สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสองชนิด	คริปโทเคอร์เรนซี	(Cryptocurrency)	และโท

เคนดิจิทัล	(Token	Digital)	โดยมีความแตกต่างส�าคัญคือ	สินทรัพย์ดิจิทัล

ชนิดแรกจะถูกสร้างขึ้นไว้แลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการในลักษณะเดียว

กับเงินตราทั่วไป	หรือท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเอง	ใน

ขณะที่	สินทรัพย์ดิจิทัลชนิดที่สอง	หรือโทเคนดิจิทัล	ถูกสร้างมาเพื่อตอบ

วัตถุประสงค์ด้านการร่วมลงทุนในโครงการ/กิจการ	และให้ได้มาซึ่งสินค้า/

บริการ/สิทธิอื่นใด	ตามที่	ก.ล.ต.ก�าหนด	โดยมีการระบุไว้ชัดเจนว่าทั้งคริปโท

เคอเรนซีและโทเคนดิจิทัลตามที่ก�าหนด	ไม่ใช่หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(มาตรา	5)	

	 กฎเกณฑ์และภาษีทรัพย์สินดิจิทัลทั่วโลก

	 ที่มา:	ก.ล.ต.	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์;	ก.ล.ต.	ประเทศสหราช

อาณาจักร;	‘A	complete	guide	to	Cryptocurrency	regulations	around	

the	world’	–	CNBC	27th	March	2018		

	 นอกจากนี้	ยังได้มีการจ�าแนกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้	4	ประเภท	ที่

ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์ของสินทรัพย์ดิจิทัล	ได้แก่	

1)	ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	(ซึ่งเปรียบเสมือนตลาดกลาง	เพื่อแลก

เปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล)

2)	นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	

3)	ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล	(ซึ่งเป็นบุคคลที่ท�าหน้าที่คล้ายศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์

ดิจิทัล	แต่ด�าเนินการซื้อขายจริงนอกศูนย์ดังกล่าว)

4)	กิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศตามข้อเสนอของก.ล.ต.

	 ส่วนประเด็นด้านภาษี	ก็มีการก�าหนดอัตราภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายไว้ในอัตรา	

15%	ของเงินได้พึงประเมิน	ซึ่งค�านวณจาก	1)	เงินส่วนแบ่งของก�าไร	หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน	ที่ได้จากการถือหรือการครอบครองโท

เคนดิจิทัล	และ	2)	ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซี	หรือโทเคน

ดิจิทัล	เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน	หรือ	Capital	Gain	นั่นเอง	

ซึ่งอัตรา	15%	นี้	เป็นมาตรฐานการเก็บภาษีเดียวกับกรณีตราสารหนี้	เข้าใจ

ว่ามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ซื้อเน้นการลงทุนระยะยาว	มากกว่าการเก็ง

ก�าไรระยะสั้น	ขณะที่	ฝั่งผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น	

แม้จะไม่ได้มีการระบุเป็นกฎหมายเพิ่มเติมในขณะนี้ถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง	

แต่ผู้ประกอบการดังกล่าว	ก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา	

20%	หรือบุคคลธรรมดาตามขั้นของรายได้รวมทั้งปี	ตลอดจนอาจต้องน�าส่ง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	ให้กับทางการด้วย	อย่างไรก็ตามประเด็นภาษีนี้ทางการ

อาจมีประกาศเพิ่มเติมเพื่อสร้างความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง	

	 กฎหมายย�้าเจตนารมณ์ในการดูแลนักลงทุนรายย่อย	ควบคู่กับการส่ง

เสริมบทบาทความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในธุรกิจ

	 พ.ร.ก.	การประกอบการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	พ.ศ.	2561	มี

การดูแลควบคุมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน	(หมวดที่	3)	โดยที่

มาตราทั้งหมด	ก�าหนดให้บริษัทที่จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อ

ประชาชน	(การจะออก	ICO)	ต้องท�าตามข้อบังคับจาก	ก.ล.ต.	ทั้งในด้านการ

เสนอข้อมูลต่อนักลงทุน	ด้านคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารบริษัท	ไป

จนถึงการที่บริษัทต้องจัดส่งรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะการ

เงินของบริษัท	ซึ่งทั้งหมดนี้	หากไม่ประพฤติตาม	จะมีโทษทั้งทางอาญาและ

ทางแพ่ง	(มีต่อ)
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	 ท�าไมกฎหมายจึงต้องแตะรายละเอียดถึงกระบวนการต่างๆ	?	ทั้งนี้	

เนื่องจากการลงทุนไม่ว่าจะช่องทางใดย่อมมีความเสี่ยง	จึงจ�าเป็นจะต้องมี

การคัดกรองให้ผู้ขายมีคุณสมบัติในระดับหนึ่ง	ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความ

เสี่ยงให้นักลงทุน	การที่ทางการจะตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้ผู้เสนอขาย

สินทรัพย์ดิจิทัลมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับบริษัทที่จะน�าหุ้นหรือตราสาร

หนี้ออกขายสู่ประชาชนจึงเป็นเรื่องธรรมดา	และแม้ว่าการมีกฎเกณฑ์เช่น

ทุนการจดทะเบียนหรือข้อมูลบัญชีอาจจะกระทบต่อระยะเวลาที่ต้องใช้ใน

การออก	ICO	บ้าง	แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคที่จ�ากัดโอกาสของธุรกิจ	หรือ

สตาร์ทอัพที่มีคุณภาพ	

	 ขณะเดียวกัน	ก็มีบทลงโทษในมาตรา	22	ที่ชัดเจน	โดยระบุว่า	การที่

บริษัทจะเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล	แม้จะไม่ได้ให้ข้อมูลเท็จ	แต่หาก	ก.ล.ต.	

ตรวจพบว่าข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความคลาดเคลื่อนในสาระส�าคัญ	หรือมี

เหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญ	ทาง	

ก.ล.ต.	สามารถสั่งระงับการขายได้	โดยผู้ฝ่าฝืนขายต่ออาจโดนปรับถึงสอง

เท่าของทุนที่ได้มา	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 นอกจากนี้	ด้านกฎเกณฑ์การป้องกันการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยว

กับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	(หมวดที่	6)	ยังมีข้อห้ามอีกบางด้าน	เพื่อให้

มั่นใจว่ามีการซื้อขายที่โปร่งใส	ได้แก่

	 มาตรา	42	ซึ่งระบุถึงการห้ามไม่ให้กระท�าการซื้อขายด้วยข้อมูลภายใน	

(Insider	Trading)	

	 มาตรา	45	ซึ่งห้ามไม่ให้นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	ซื้อขายเพื่อผล

ก�าไรของตนเอง	โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสั่งซื้อหรือขายจากลูกค้าก่อน

ที่จะด�าเนินการตามค�าสั่งของลูกค้ารายนั้น	(Front	Running)	

	 มาตรา	46	ซึ่งห้ามการซื้อขายหรือส่งค�าสั่งซื้อขายซึ่งจะท�าให้บุคคล

ทั่วไปเข้าใจผิดเรื่องราคาหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	(Market	

Manipulation)	

	 ข้อห้ามต่างๆ	ดังกล่าว	เป็นหลักปฏิบัติเดียวกับกรณีของ

ตลาดหลักทรัพย์	อันจะช่วยดูแลและคุ้มครองนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล	ที่

ส่วนใหญ่อาจไม่ได้เชี่ยวชาญและมีความรู้เชิงลึกในการประเมินความเสี่ยงของ

การลงทุนในทรัพย์สินดิจิทัลนี้เป็นการเฉพาะ

	 กล่าวโดยสรุป	กฎเกณฑ์ที่เน้นการดูแลตั้งแต่การเริ่มกระบวนการเสนอ

ขาย	ไปจนถึงหลังเสนอขาย	โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	โปร่งใส	และ

ดูแลการบริหารจัดการโดยผู้บริหารที่มีความสามารถนี้	ก็เพื่อสนับสนุนให้ผู้

ออก	ICO	มีความรับผิดชอบต่อผู้ซื้อและผู้ลงทุน	โดยเฉพาะเมื่อการออก	ICO	

มีลักษณะเฉพาะที่ได้เปรียบการระดมทุนในรูปแบบอื่นอย่างเช่นการเสนอขาย

หุ้น	หรือการกู้ยืมเงิน	เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม	

(Dilution)	หรือภาระทางหนี้สินเพิ่มเติมให้กับกิจการ	ดังนั้น	การที่กฎหมาย

ใหม่กระตุ้นให้ฝ่ายผู้ออก	ICO	มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนเช่นนี้	เท่ากับ

เป็นการสร้างบรรทัดฐานของการก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัลให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับเครื่องมือระดมทุนอื่นๆ	ซึ่งจะเป็นการ

คุ้มครองนักลงทุน	ควบคู่กับการส่งเสริมการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะ

ยาว

	 นอกจากกฎหมายใหม่นี้	ทางการไทยยังเดินหน้าแนวทางอื่นร่วมด้วย

เพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพ

	 ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลว่า	กฎหมายใหม่นี้อาจกระทบต่อการ

พัฒนาช่องทางการระดมทุนใหม่ๆ	ส�าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ	และการพัฒนา

เทคโนโลยี	Blockchain	นั้น	ในความเป็นจริงการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพและ

อุตสาหกรรม	Blockchain	ไทยไม่น่าจะต้องประสบความล�าบากหรือหยุด

ชะงักเนื่องจากกฎเกณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการประกาศออกมา

	 ทั้งนี้	เนื่องจากพ.ร.ก.	การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	เป็นเพียงส่วน

หนึ่งในโครงการพัฒนาระบบการเงินและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของ

ประเทศ	โดยยังมีส่วนอื่นอีกมาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนามาอย่างต่อ

เนื่อง	เช่นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	Blockchain	โดยสถาบันการเงินต่างๆ	

หลายแห่ง	หรือโครงการ	Regulatory	Sandbox	ของ	ธปท.	ซึ่งเปิดช่องทาง

ให้บริษัทพัฒนาธุรกิจ	Fintech	โดยไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่	Blockchain	เช่น	P2P	

Lending	นอกจากนี้	ทางการไทยก็ได้ริเริ่มผลักดันช่องทางการระดมทุนใหม่

ประเภทอื่นๆ	เช่นตลาดหลักทรัพย์ส�าหรับสตาร์ทอัพ	LiVE	ที่จะเริ่มให้มีการ

ซื้อขายกันในปีนี้	ท�าให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่ดี	โดยที่การพัฒนาในด้านต่างๆจะ

เกิดขึ้นอย่างมีเสถียรภาพและความยั่งยืน
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	หวังว่า	ชาวหุ้น	นักลงทุน	เห็นผลงาน	ผลประกอบ

การไตรมาสแรกปีนี้ของบจ.เกือบทั้งตลาดแล้ว	ราคาหุ้นตอบรับข่าว	มีทั้งขึ้นและ

ลง	วันนี้	ได้เวลายืดเส้น	ยืดสาย	คลายเมื่อยกันสักหน่อย	SET	ลงลึก	ก็เป็นโอกาส

เก็บเกี่ยว	เทรดดิ้ง	สั้นๆ	ว่ากันไปตามสภาพ	ปัจจัยภายนอก-ในไม่มีเรื่องอะไรชวน

ให้ตื่นเต้น	จร้า

	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,766.86	จุด	ลดลง	6.24	จุด	หรือ	0.35%	

มูลค่าการซื้อขาย	60,117.59	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	288.03	

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	438.41	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ

ขายสุทธิ	1,332.62	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	606.18	ล้านบาท

	 VTE	เล่นได้	สมน�้า	สมเนื้อ	สมราคากับผู้ถือหุ้นแต่ละราย	ล้วนเป็นจอมยุทธ์	

หลังจากประกาศงบไตรมาสแรกปีนี้	พลิกมีก�าไร	24	ลบ.เทียบกับปีก่อน	ขาดทุน	

47	ลบ.	หาก	VTE	ยังคงท�าผลงาน	ผลก�าไรต่อเนื่อง	โปรเจค	โครงการท�าได้ตาม

เป้า	แม่มดน้อย	เชื่อว่า	เกมหุ้น	VTE	คงมันส์กว่านี้	หุหุ

	 GCAP	ประกาศผลประกอบการไตรมาส	1/61	มีก�าไรสุทธิ	13.24	ล้านบาท	

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	ที่มีก�าไรสุทธิ	8.90	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	4.34	

ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	48.68	คาด

แนวโน้มผลประกอบการปี	61	เติบโต

ดีกว่าปีที่ผ่านมา	หลังชู	4	สินเชื่อ	

คาดผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยหนุนให้ผล

ประกอบการของบริษัทฯ	ปรับตัวดี

ขึ้น	"นายสเปญ	จริงเข้าใจ"	เอ็มดี	

เผยล่าสุดผู้ถือหุ้นไฟเขียวท�าธุรกรรม

ผ่านมือถือ	รองรับธุรกิจที่อาจเกิด

ขึ้นในอนาคตตามเทรนด์ดิจิตอล	ตั้ง

เป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้โตไม่ต�่ากว่า	60%	โดยมาจากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อร้อย

ละ	70	และจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลและนิติบุคคลอีกร้อยละ	30

	 ฝั่งเกมหุ้น	GCAP	นับว่า	ตอบรับข่าวดี	ราคาบวกหอมปาก	หอมคอ	สมกับ

ก�าไรโค้งแรกปีนี้	เติบโต	วันนี้	แม่มดน้อย	ไม่ขออะไรมาก	ขอความต่อเนื่องในเกม

หุ้น	แค่นี้ก็สุขใจแล้วค่ะ

	 BM	โชว์ก�าไร	Q1/61	โต	17.29%	หลังรับส่วนแบ่งก�าไรบริษัทร่วมทุน	NBT	

คาดรายได้	Q2	โตต่อเนื่อง	ล็อคเป้ารายได้ทั้งปีนี้โต	10-20%	เล็งศึกษาพันธมิตร

ขยายธุรกิจเพิ่ม	ล่าสุดอยู่ระหว่างการเข้าซื้อหุ้น	MECT	เสริมช่องทางสร้างรายได้

	 ADVANC	คาดผลประกอบการในช่วง	Q2/2561	มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง	เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	เนื่องจากแรงหนุนการขยายตัวของธุรกิจ

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ	และธุรกิจบรอดแบนด์	ที่ปรับตัวดีขึ้น	พร้อมคงเป้าราย

ได้ปีนี้เติบโต	7-8%	เหมือนเดิมไม่ต้องเป็นห่วง	ระบุใช้เงินลงทุนที่เหลือในปีนี้อีก	

2.85	–	3.15	หมื่นลบ.ขยายโครงข่าย	4G	และบรอดแบนด์

	 PDJ	เผยผลประกอบการโตตามแผน	มั่นใจยอดขายทั้งปีโต	20%	แตะ	

3,700	ลบ.	หลังปรับกลยุทธ์	เพิ่มประสิทธิภาพ	ลดต้นทุนการขาย	ดันอัตราก�าไร

ขั้นต้นเพิ่ม	20.71%	ขณะที่กระแสเงินสดเพิ่ม	สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น	Q2/61	

ลุ้นพลิกก�าไร	ด้านงบ	Q1/61	รายได้	707.10	ลบ.	ขาดทุนสุทธิ	92.53	ลบ.	เพิ่ม

ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ	77.17	ลบ.

	 สุนทรี	จรรโลงบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แห่ง	TM	โชว์ก�าไร	Q1/61	ที่	

9.17	ลบ.	เพิ่มขึ้น	16.08%	YOY	หลังยอดขายกลุ่มโรงพยาบาลรัฐฯเพิ่มขึ้น	ล็อค

เป้ารายได้ปีนี้โต	5%	แตะ	660	ลบ.	เดินหน้า	คัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยาย

ตลาดและเพิ่มยอดขาย

	 อัพเดทข่าวสักนิด	ไว้เป็นข้อมูล....	การประกาศ	MSCI	Rebalance	วาน

นี้	1.	MSCI	Global	Standard	Index	หุ้นที่ถูกน�าเข้าค�านวณใหม่คือ	LH	ขณะ

ที่หุ้นที่ถูกคัดออก	ได้แก่	KCE,	SCC-F	ส่วนการเพิ่มน�้าหนัก	คือ	SCC	(ถูกเลือก

เป็น	Top6	BUY	ของ	Asia	ในฐานะหุ้นที่ถูกเพิ่มเม็ดเงินสูงราว	181ล้านเหรียญฯ),	

CPF,EAส่วนหุ้นที่ถูกลดน�้าหนัก	คือ	PTT

	 2.	MSCI	Global	Small	cap	index	หุ้นที่ถูกเข้าค�านวณใหม่คือ	DDD,	

KCE,	MONO,	PRM,	THG,	TPIPL	ขณะที่หุ้นที่ถูกคัดออก	ได้แก่	BIG,	EASTW,	

FSMART,	GL,	KTC,	LHFG,	MALEE,	SAMART,	TSE

	ยืดเส้น

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	BGRIM	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	34.00	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	ORI	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	22.30	บ.	

บล.เออีซี	:	VCOM	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.44	บ.	

บล.กรุงศรี	:	D	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	13.00	บ.	

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	BEAUTY	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	26.00	บ.	

บล.ทิสโก้	:	SIRI	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.00	บ.	

	บล.บัวหลวง	:	BEAUTY	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	25.50	บ.	

	บล.ฟิลลิป	:	TVO	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	37.75	บ.	

	บล.เคจีไอ	:	RS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	37.00	บ.	

	บล.ฟินันเซีย	ไซรัส	:	CENTEL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	54.00	บ.		

	บล.ธนชาต	:	SIRI	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.10	บ.		 	

	บล.ทรีนีตี้	:	LPN	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	13.00	บ.	

	บล.โกลเบล็ก	:	MGT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.12	บ.	
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FANCY	ยกเลิกร่วมทุนกับเอเชีย	ไบโอแมส	เหตุปัจจุบันธุรกิจด้านไม้ยางพารามีความผันผวนสูง

SPACK	ต้ัง	ยาซูชิ	อีซือกะ	เป็นกรรมการบริษัทแทน	เคอิโกะ	ชินโดะ	ท่ีลาออก

ทรูมูฟ	เอช	เข้ารับเอกสารค�าขอรับใบอนุญาตประมูลคล่ืน	1800	

เพ่ือพิจารณารายละเอียดก่อนตัดสินใจ

1.

3.

2.

	 นายวิชัย	ตันพัฒนรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	แฟนซีวู๊ด	อินดัสตรีส	จ�ากัด	(มหาชน)	FANCY	เปิดเผยว่า	จากมติที่ประชุมกรรมการบริษัท	

ครั้งที่	9/2560	ประชุม	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2560	ให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน	(Establish	a	joint	venture)	กับ	บริษัท	เอเชีย	ไบโอแมส	จ�ากัด	(มหาชน)

เพื่อร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและผลิตสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง	(Wood	Pellets)	โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย	ซึ่งบริษัทได้

รายงานการเข้าลงทุนดังกล่าวตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	หลักเกณฑ์	เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ

และการปฏิบัติการใด	ๆ	ของบริษัทจดทะเบียน	ตามหนังสือที่	SET60-13	ลงวันที่	12	ตุลาคม	2560	และ	SET.	60-13	ลงวันที่	26	มกราคม	2561	ไป

แล้วนั้น

	 บริษัทขอรายงานผลการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว	ซึ่งจากผลที่ประชุมกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2561	ประชุม	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2561	มี

มติให้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน	(Establish	a	jointventure)	กับ	บริษัท	เอเชีย	ไบโอแมส	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจจัดหา

วัตถุดิบและผลิตสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง	(Wood	Pellets)	เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจด้านไม้ยางพารามีความผันผวนสูง	ซึ่งบริษัทเห็นว่าควรที่จะมา

มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญในธุรกิจหลักของบริษัทก่อน

	 บริษัท	เอส.	แพ็คแอนด์	พริ้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	SPACK	เปิดเผยว่า	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2561	

ของ	บริษัท	เอส.	แพ็คแอนด์	พริ้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	คณะกรรมการบริษัท	มีมติอนุมัติ	แต่งตั้งให้นายยาซูชิ	อีซือกะเป็นกรรมการบริษัท	

แทนนายเคอิโกะ	ชินโดะ	ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทในวันที่	14พฤษภาคม	2561

	 ทรูมูฟ	เอช	ส่งผู้แทนเข้ารับเอกสารค�าขอรับใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่ย่าน	1800	MHz	ในวันนี้	พร้อมชี้แจงว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบ

การที่ควรจะต้องเข้ามารับทราบเงื่อนไขการประมูล	เพื่อที่จะไม่เสียโอกาสในการน�ากลับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง	โดยขณะนี้ได้มีการว่าจ้าง

บริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาท�าการศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการลงทุน		อย่างไรก็ตามปริมาณคลื่นความถี่ที่ทรูมูฟ	เอช	มีอยู่ในปัจจุบัน	

เป็นคลื่นความถี่ที่หลากหลายและมีแบนด์วิธที่มากถึง	55	MHz	นั้น	มากพอต่อการรองรับการใช้งานของลูกค้าซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า	27	ล้านราย	และเมื่อ

ประเมินเปรียบเทียบอัตราการใช้งานดาต้าของลูกค้ากับแบนด์วิธที่มี	ก็ยังเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไปในอนาคต	ถึงแม้

จะมีจ�านวนลูกค้าเพิ่มอีกเท่าตัวก็ตาม

	 ส�าหรับประเด็นเรื่องกติกาและราคาตั้งต้นคลื่น	1800	MHz	ที่กสทช.ได้ก�าหนดจากราคาสุดท้ายของการประมูลคลื่น	1800	MHz	ครั้งที่ผ่านมา	นับ

เป็นราคาเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลและท�าให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียม

	 ทั้งนี้	ด้วยเหตุผลของปริมาณคลื่นที่ปัจจุบันทรูมูฟ	เอช	มีอยู่มากพอที่จะรองรับจ�านวนลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต	ทีมผู้บริหารจึงเห็นว่า	ยัง

ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีคลื่นความถี่เพิ่มเติมในขณะนี้	แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมประมูลจะขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของบริษัทที่

ปรึกษาและมติของคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้นต่อไป	
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APCS	การันตีปีน้ีรายได้-ก�าไรโตก้าวกระโดด	หลังตุน	Backlog	กว่า	3	พันลบ.	

-รับอานิสงส์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ	ท่ีคาดโตกว่า	5	เท่า

FC	ขยายวงเงินสินเชื่อระยะส้ัน	จากวงเงินเดิม	30	ลบ.	เป็น	60	ลบ.	เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน

บิ๊ก	RICHY	ม่ันใจปีน้ีสร้างสถิติสูงสุดใหม่	รายได้ทะลัก	3	พันลบ.	

หลัง	ไตรมาส	1/61	ก�าไรพุ่ง	850%	

4.

6.

5.

	 นายอภิชาติ	การุณกรสกุล	กรรมการผู้อ�านวยการ	บริษัท	เอเชีย	พรีซิชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	APCS	เปิดเผยว่า	ผลประกอบการงวดไตรมาส	

1/2561	มีรายได้รวมอยู่ที่	395	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	26%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	ขณะที่ก�าไรสุทธิอยู่ที่	36.4	ล้านบาท	โดยก�าไรเฉพาะกิจการจาก

ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์	อยู่ที่	34.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	69%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่	20.1	ล้านบาท	หลังจากที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัว

ของอุตสาหกรรมยานยนต์	ประกอบกับมีออเดอร์จากการผลิตชิ้นส่วนรูปแบบใหม่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มขึ้น	ซึ่งปัจจัยสนับสนุนหลักๆ	จะมาจากธุรกิจรับ

เหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค	ที่จะทยอยรับรู้รายได้เข้ามา	จากปัจจุบันมูลค่างานคงเหลือที่รอรับรู้รายได้อยู่มูลค่า	3,000	ล้านบาท	

นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังอยู่ระหว่างการเจรจาและรอเซ็นสัญญารับงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคภาคเอกชนหลายโครงการอย่าง

ต่อเนื่อง	ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่างานในมือ	(Backlog)	เพิ่มขึ้น

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี	2561	บริษัทฯ	ยังมั่นใจว่ารายได้และก�าไรจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด	เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	โดยได้รับ

อานิสงส์จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค	ที่คาดว่าจะเติบโตกว่า	5	เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

	 นายอัครเดช	ศรีชวาลา	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	บริษัท	ฟู้ด	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	FC	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท		

ครั้งที่	8/2561	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม2561	เวลา	18.00	น.	ณ	ห้องประชุม	อาคารฟิ	โก้เพลส	ชัน้	11	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	

เขตวัฒนา	กรุงเทพฯได้มีมติการประชุมที่สาคัญดังนี้

	 1)	รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของนายทศพล	เพ็งส้ม	มีผลตัง้	แต่วันที่	7	พฤษภาคม	2561เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	

ยังไม่สามารถสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ารับตาแหน่งกรรมการแทน	นายทศพล	เพ็งส้ม	จึงยังมิได้เสนอชื่อบุคคลใดให้คณะกรรมการ

สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาแต่งตัง้	เป็นกรรมการแทนตาแหน่งของ	นายทศพล	เพ็งส้ม	ที่ว่างลง

	 ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการดารงตาแหน่งอยู่ทัง้	สิน้	7	ท่าน	โดยมีกรรมการอิสระรวม	4	ท่าน	ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกาหนด

	 2)	มีมติอนุมัติให้ขยายวงเงินสินเชื่อระยะสัน้	(Short-term	revolving	credit)	จากนายกฤษณ์	ศรีชวาลา	จากวงเงินเดิม	30	ล้านบาท	เป็น	60	

ล้านบาท	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ	ภายใต้เงื่อนไขการกู้ยืมเดิม	

	 ดร.อาภา	อรรถบูรณ์วงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ริชี่	เพลซ	2002	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	RICHY	เปิดเผยว่า	ผลการด�าเนินงานในไตรมาส	

1/2561	มีรายได้รวม	346	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	98%	เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม	174	ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	38	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	850%	

เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีก�าไรสุทธิ	4.4	ล้านบาท	โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการรับรู้รายได้จากโครงการเดอะริช@สาทร-ตากสิน	และโครงการริชพาร์

ค@เจ้าพระยา	ที่มียอดโอนอย่างต่อเนื่อง	

	 ส�าหรับแนวโน้มรายได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้	คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง	โดยปัจจุบันมียอดขายรอโอน	(Backlog)	กว่า	4,000	ล้านบาท	โดยจะ

มาจากการโอนโครงการขนาดใหญ่	ได้แก่	โครงการริชพาร์ค@ทริปเปิ้ลสเตชั่น	ซึ่งจะเริ่มโอนได้ในช่วงไตรมาส	2	ของปีนี้	ซึ่งคาดว่าจะท�าให้รายได้ในปีนี้

เติบโตสูงขึ้น	โดยตั้งเป้าหมายรายได้ที่	3,000	ล้านบาท	พร้อมกับเตรียมเปิดโครงการใหม่	4	โครงการ	มูลค่ารวมกว่า	7,000	ล้านบาท	ทั้งนี้	โครงการที่

จะเปิดใหม่ประกอบด้วย	เดอะริช	ศรีนครินทร์,	เดอะริช	เอกมัย,	และมีอีก	2โครงการ	ที่อยู่ระหว่างวางแผนงาน	เน้นจับตลาดอสังหาฯ	แนวสูงเป็นส่วน

ใหญ่	โดยในเบื้องต้นจะเปิดท�าการเปิดโครงการ	เดอะริช	ศรีนครินทร์	คาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ภายในไตรมาส	2	ของปีนี้เป็นโครงการแรก	
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	 ดร.ปรัชญา	เปี่ยมสมบูรณ์	(ที่	5	จากซ้าย)	ประธานกรรมการ	

บริษัท	เชาว์	สตีล	อินดัสทรี้	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CHOW	และนายอ

นาวิล	จิรธรรมศิริ	(ที่	4	จากซ้าย)	ประธานกรรมการบริหาร	น�าคณะ

กรรมการบริษัทฯ	จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	โดยที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเห็นชอบในทุกวาระตามที่คณะกรรมการฯ	เสนอ	ทั้ง

น�าบริษัท	เชาว์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(CEPL)	เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือ	ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	เพื่อ

เปิดทางให้สามารถระดมทุนได้ด้วยตัวเอง	รองรับโอกาสการเติบโตของ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น	ที่ก�าลังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง	

และอนุมัติให้	CHOW	เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท	แบบมอบอ�านาจทั่วไป	

(General	Mandate)	จ�านวน	240,000,000	บาท	จากเดิม	800,000,000	

บาท	เป็น	1,040,000,000	บาท	ณ		โรงแรมแกรนด์	เซ็นเตอร์พอยต์	เทอร์

มินอล	21	กรุงเทพมหานคร	เมื่อเร็วๆ	นี้		

	 นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และนายประพันธ์	เจริญประวัติ	ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ร่วมแสดงความยินดีกับ	ศ.ดร.พิเชษฐ์	

วิริยะจิตรา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมคณะกรรมการ	บริษัท	เอเชีย

น	ไฟย์โตซูติคอลส์	จ�ากัด	(มหาชน)	(APCO)	ในพิธีการย้ายหลักทรัพย์

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก	วันที่	14	พ.ค.	

61	เพื่อเพิ่มโอกาสธุรกิจ	รองรับการเติบโตยั่งยืน	โดยสามารถเปิดตลาด

ที่ราคา	5.85	บาท	ณ	หอประชุมศุกรีย์	แก้วเจริญ	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว	CHOW	น�าบริษัทลูก	"เชาว์	เอ็นเนอร์ยี่"	

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

APCO	ย้ายเข้า	SET	เพิ่มโอกาสธุรกิจ	
รองรับการเติบโตยั่งยืน

1.
2.
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	 นายดอน		จรรย์ศุภรินทร์		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ฝ่ายบุคคลธน

กิจ	ธนาคารซิตี้แบงก์	ประเทศไทย	(คนขวา)	พร้อมด้วย	นายสมิทธ์	พนม

ยงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	(บลจ.)	

ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(คนที่	3	จากซ้าย)	น�าเสนอ	2	กองทุนธีมเอเชีย	ได้แก่	

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์	เอเชียน	อีเมอร์จิ้ง	มาร์เก็ต	ฟันด์	THB	เฮดจ์	และ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์	เอเชียแปซิฟิค	อินคัมพลัส	ให้แก่ลูกค้าซิตี้โกลด์	

โดยทั้ง	2	กองทุน	ลงทุนในกองทุนหลักที่มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของ

บริษัทที่มีที่ตั้งหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชีย	ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น	

ทั้งนี้ธนาคารซิตี้แบงก์	ประเทศไทย	ได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน	(บลจ.)	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	จัดกิจกรรมแนะน�า	2	กองทุนดังกล่าว	

เมื่อเร็วๆ	นี้	ณ	โรงแรมสยามเคมปินสกี้	กรุงเทพฯ	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่	ศูนย์บริการซิตี้โกลด์	หมายเลขโทรศัพท์	0-2232-2400.

	 BWG	และ	บริษัทในเครือจัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง	“แนวทางการ

จัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร”	เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางที่จะน�ามาใช้ในการส่งเสริม	ปรับปรุง	

พัฒนา	ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เหมาะสม	และเกิดความยั่งยืน

ร่วมกันต่อไปในอนาคต	โดยมีคุณอนุสรณ์	เนื่องผลมาก	(กลาง)	คณะ

กรรมการตรวจสอบและประเมินผล	กระทรวงอุตสาหกรรม	พร้อมด้วย

อุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ	รวม	17	จังหวัด	ณ	ศูนย์บริหารและจัดการกาก

อุตสาหกรรม	จ.สระบุรี	และศึกษาดูงานโรงผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	

ในระหว่างวันที่	11-12	พฤษภาคม	2561	พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ

คณะผู้บริหารบริษัทในเครือ	เบตเตอร์กรุ๊ป

ซิตี้แบงก์	ประเทศไทย	ร่วมกับ	บลจ.ไทยพาณิชย์	

เผย	2	กองทุน	มุ่งตลาดเอเชีย

BWG	และบริษัทในเครือ	จัดเสวนา	“แนวทาง
การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และครบวงจร”

3.
4.

32 www.HoonInside.com 16  May  2018



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

33 www.HoonInside.com 16  May  2018



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

34 www.HoonInside.com 16  May  2018



35 www.HoonInside.com 16  May  2018




